



ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2)

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 และให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 นั้น

บัดนี้การรายงานตัวได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว และมีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่ไปรายงานตัว จำนวน 3 คน โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบได้ลำดับสำรอง เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมเสี่ยง และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2564 ดังนั้นเพื่อให้การรายงานตัวของนักเรียนได้ดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับ โรงเรียนจึงขอให้นักเรียนผู้สอบได้ลำดับสำรองที่ ส50 – ส52 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวเพื่อเข้าเรียน โดยการส่งเอกสาร หลักฐานการรายงานตัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีการลงนามโดยบิดา-มารดาและนักเรียนในเอกสารสัญญาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ไปยัง งานรับนักเรียน (ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนชั้นม.1) ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร เลขที่ 281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากไม่ส่งเอกสารเพื่อการรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

สำหรับเอกสารที่นักเรียนจะต้องส่งทางไปรษณีย์ EMS เพื่อการรายงานตัวต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- 1) สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5) จะต้องเป็นฉบับที่มีนายทะเบียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองสำเนา และประทับด้วยตราโรงเรียน
- 2) ใบรับรองผลการศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
- 3) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563
- 4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ต้องออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง) และนักเรียน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) คนละ 1 ฉบับ
- 6) สัญญารับการสนับสนุนการศึกษา เอกสารแนบท้ายสัญญา 2 ฉบับ และหนังสือสัญญาค้ำประกัน 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายและอากรแสตมป์ (เอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.pccm.ac.th](http://www.pccm.ac.th) หรือติดต่อรับได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

(นายชาติรี ประดุงจรรย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร

## เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2564

เรียงตามลำดับคะแนน จำนวน 3 คน

ที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ- สกุล	โรงเรียน	จังหวัด
ส50	1011255	เด็กชาย เอื้ออังกูร อิทธีวิศิษฐ์	อนุบาลมุกดาหาร	มุกดาหาร
ส51	1011154	เด็กหญิง สิริขยาจ์ พรหมราช	พรชัยวิซชาลัย	กาฬสินธุ์
ส52	1011287	เด็กชาย ธนพัฒน์ พันโน	อนุบาลโพนทอง	ร้อยเอ็ด

